
sþ. 581. Fyrirspurn [314. mál]
til iðnaðarráðherra um úrræði vegna fjárhagsvanda Hitaveitu Akraness og Borgarfjarðar.

Frá Jóni Sveinssyni.

Til hvaða úrræða hyggst iðnaðarráðherra grípa:
1. til að létta fjárhagsvanda Hitaveitu Akraness og Borgarfjarðar til frambúðar,
2. til að íbúar á starfssvæði fyrirtækisins fái notið sambærilegrar lækkunar á orkuverði og

aðrir landsmenn eftir nýgerða kjarasamninga?


